

**ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG
HUYỆN ỦY TÂN YÊN**

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
Tân Yên, ngày 20 tháng 4 năm 2017

Số 570 -CV/HU

*V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị*

Kính gửi: - Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -
xã hội huyện.

Thực hiện Công văn số 676-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1- Sơ kết, đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tổ chức các hoạt động thiết thực như: Kết nạp đảng viên, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh dịp 19/5, tổ chức các hoạt động báo công dâng Bác, tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến. Lựa chọn từ 1 - 2 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, lập danh sách gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 28/4/2017 để tuyên truyền trên bản tin nội bộ, Đài truyền thanh - Công thông tin điện tử huyện nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2- Thực hiện có hiệu quả việc học tập chuyên đề năm 2017 "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa*", trọng tâm là chống quan liêu, làm việc thiếu cụ thể và không thiết thực, chống hình thức, chống lãng phí (khi có tài liệu).

3- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các chi, đảng bộ trực thuộc, nhất là việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ để tạo chuyển biến ngay trong năm 2017; trong chỉ đạo phải yêu cầu:

(1) Cán bộ, đảng viên đi sâu, đi sát cơ sở, am hiểu thực tiễn, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực;

(2) Có tinh thần thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, nêu gương trong thực hành tiết kiệm, chống hình thức, chống lãng phí trong sinh hoạt và công tác;

(3) Trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan nghiêm túc, thẳng thắn, tự giác đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Hàng tháng, các đồng chí đảng viên được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công dự sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.

4- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 ở địa phương, đơn vị được phân công phụ trách. gương mẫu đi đầu trong xây dựng và thực hiện kế hoạch của bản thân và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từng đồng chí phải tích cực, chủ động, trực tiếp đi cơ sở nắm tình hình, phát hiện vấn đề để nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả.

5- Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Công văn này; báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Huyện ủy,
- Như kính gửi,
- Lưu VTHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ



Dương Đức Thảo